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ชื่อวิทยานิพนธ  ปญหาและความตองการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม 
                            ศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบั  
                            ประถมและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี 
ผูเขียน   นายอัดนันย  อาลีกาแห 
สาขาวิชา  อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา  2553 
 

บทคัดยอ 
   
                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปญหาของครูอิสลามศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานีตามความเห็นของครูสอน
อิสลามศึกษา ในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล 2 ) เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาของครู
อิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี ตามตัวแปร  เพศ  
อายุ  วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ชวงระดับที่ตางกัน 3 )เพื่อศึกษาความตองการของครูสอน
อิสลามศึกษาในการการจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตาน ี 
                        กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  กลุมประชากรที่ใชในการตอบ
แบบสอบถาม คือ ครูอิสลามศึกษา จํานวน 228 คนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบแบบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับ
ปญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตาม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปตตานี  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับความตองการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คา
รอยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
                        ผลการวิจัยพบวา  1 ) ระดับปญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามความเห็น
ของครูสอนอิสลามศึกษา ดานหลักสูตรและการนําไปใช ดานการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
และดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับปานกลาง สวนดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับ
มาก  2)การเปรียบเทียบระดับปญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี  ตามตัวแปร อายุ  วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ชวงระดับที่ตางกัน 
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3)ความตองการของครูสอนอิสลามศึกษาในการการจัด
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานีดังนี้ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
มีความตองการมากที่สุดคือ อบรมดานหลักสูตรแบบเขมเพื่อความเขาใจและพัฒนาผูสอน  ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความตองการมากที่สุดคือ นําเทคนิคใหมๆที่หลากลายในการ
จัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน มีความตองการมากที่สุดคือ ตองการสื่อและ
นวัตกรรมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอ ดานการวัดผลและประเมินผล มี
ความตองการมากที่สุดคือ คูมือการวัดและประเมินการเรียนการสอนที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุก
ระดับการศึกษา   
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ABSTRACT 
 

                          This study was aimed at: 1) determining the level of Islamic studies teachers’ 
problems in teaching and learning Islamic studies in public school under the Development Project 
of Islamic Studies Learning and Teaching in Primary and Secondary School (DPILTPSS) in 
Pattani province pertaining to the curriculum and its implementation, organization of teaching and 
learning activities, utilization of instructional media, and measurement and evaluation, 2) 
comparing the level of Islamic studies teachers’ problems in teaching and learning Islamic studies 
in public school under DPILTPSS  based on differences in sexes, ages, degrees of education, 
experiences in teaching, and 3) studying the needs of Islamic studies teachers’ in teaching and 
learning Islamic studies in public school under DPILTPSS. 
  The population of the study was composed of 228 Islamic studies teachers. The 
study instrument, questionnaires, was divided into 3 parts. Demographic data was solicited in the 
first part. In the second part, the 5-Likert-type questions were asked for the determination of the 
level of Islamic studies teachers’ problems in teaching and learning Islamic Studies in public 
school under DPILTPSS. The last part, collecting data of teachers’ needs, was open ended. The 
parameters used for a data analysis was based on a percentage, a mean and a standard deviation. 
  The findings of this research are as follows: 

1) In overall, the level of Islamic studies teachers’ problems in teaching and 
learning Islamic studies in public school under DPILTPSS was moderate. 
Considering its individual aspect of the level of Islamic studies teachers’ 
problems in teaching and learning Islamic studies it is found to be moderate 
in the curriculum and its implementation, organization of teaching and 
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learning activities, and measurement and evaluation, but high in utilization 
of instructional media.  

2) The comparison of the level of Islamic studies teachers’ problems in 
teaching and learning Islamic studies in public school under DPILTPSS  
based on differences in sexes, ages, degrees of education, experiences in 
teaching is found not to be different in both overall and its each aspect.  

3) The Islamic studies teachers' needs in the mentioned aspect are that they are 
in more need to conduct training courses in curriculum design and uses. 
Similarly, in learning activities, they are also in need of using modern 
teaching approaches. As for the learning materials, they also in need of 
progressive materials. In the field of evaluation, they need the standardized 
evaluation guide as used in all levels.   
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    لدى مدرسي التربية الإسلامية عملية التعليميةال مشكلات واحتياجات :    موضوع البحث
   مية عمليـة التعليم والتعلم روع تنمشالمدارس الحكومية المشاركة في                               في

  ة والثانوية بولاية فطانيرحلة الإبتدائية والمتوسطالمالإسلامية بالتربية في                              
 عدنان عالي كاهي  :   الباحث
 الاسلامية الدراسات  :      القسم

  ميلادية 2010   :  العام الجامعى
  

 البحث مستخلص
  

عملية التعليمية لدى    ال  مشكلات     مستوى   دراسة    ) 1   البحث إلى مايلي       هذ يستهدف                  
مية المشاركة في مشـروع تنمية عمليـة التعليم والتعلم                   في المدارس الحكو        مدرسي التربية الإسلامية        

لثانوية بولاية فطاني                               لمتوسطة وا ئية وا لتربية الإسلامية بالمرحلة الإبتدا ا لمنهج وطرق        في في   ناحية ا
 بين مستوى  المقارنة     )   2،   وناحية التقييم     ناحية الوسائل التعليمية        و  وناحية المناشط الدراسية         استخدامه   

 والمؤهل العلمي      العمر   و الجنس      اختلاف   حيث  من  مية في الجوانب المذكورة          ية التعلي  عملال  مشكلات   
لتعليم                )   3،    والخبرة في التعليم والمرحلة التعليمية               لتربية     دراسة احتياجات المدرسين في عملية ا في ا

   .الإسلامية بالمرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بولاية فطاني
مدرس التربية 228   عنستجواب الاهيفينة المستخدمة في البحث أما مجموعة الع        
: القسم الأول :  ثلاثة أقسام علىلأسئلة  امجموعهي فستقراء ة للا والأدوات المستخدمالإسلامية

ملية التعليم والتعلم  مشكلات عستوىبم  المتعلقةالأسئلة: ثاني  القسم ال ،الاستجواب العام للمجيب
عملية التعليم والتعلم في   فيدراسة احتياجات المدرسين :القسم الثالث  ،رة في الجوانب المذكو

  . والتراكمي والميليي المئو بالحسابالجوانب المذكورة ، وذلك
 مشكلات عملية التعليمية لدى مدرسي التربية مستوى إن )1: البحث هي نتائج      
 وأما بالتفصيل  في المستوى المعتدل بالإجمالرةعملية التعليم والتعلم في الجوانب المذكو في الإسلامية

  في المستوى المعتدل وناحية التقييم أا وناحية المناشط الدراسيةفإن ناحية المنهج وطرق استخدامه
مشكلات عملية  مستوىإن المقارنة بين  )2  العاليالمستوىناحية الوسائل التعليمية فإا في وأما 

 العمر والجنس والمؤهل  اختلافمن حيث في الجوانب المذكورة  الإسلاميةالتربيةالتعليم والتعلم في 
احتياجات إن  )3 غير مختلفة، بالإجمال والتفصيل أا  والخبرة في التعليم والمرحلة التعليميةالعلمي
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ففي ناحية : كالتالي  في الجوانب المذكورةمية  الإسلاالتربيةالمدرسين في عملية التعليم والتعلم في 
 ، وفي ناحية رات التدريبية في استخدام المنهجالدو  إقامة فإم أكثر حاجة إلى استخدامه وطرقالمنهج

فإم أكثر  الوسائل التعليمية وفي ناحيةاستخدام الطرق الحديثة فإم أكثر حاجة إلى  المناشط الدراسية
أم  التقييمعليم والتعلم ، وفي ناحية  الكافية المتاحة في عملية التة إلى الوسائل والأدوات المبتكرةجحا

  على نفس المستوى في جميع المراحل الدراسية   دليل القياس والتقييم أكثر حاجة إلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


